

**รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก**

\*\*\*\*\*

๑. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายชาคริต คำนวนสินธุ์	ผอ.รร.	ชำนาญการพิเศษ
๒	นายทำนอง รุ่งระวี	รองผอ.รร.	ชำนาญการพิเศษ
๓	นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์	ครู	ชำนาญการ
๔	นางอรวรรณ คงปาน	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๕	นางพรทิพย์ เตจ๊ะ	ครู	ชำนาญการ
๖	นายมงคล สุนทรীสุริยพงษ์	ครู	
๗	น.ส.ตจกณิศร คงเมือง	ครู	ชำนาญการ
๘	น.ส.พิทยา กันทาภาศ	ครู	ชำนาญการ
๙	น.ส.สุกัญญา บัวเขียว	ครู	
๑๐	นางนพวรรณ ปัญญาดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๑๑	น.ส.สุนิสา เนียมแสง	ครู	ชำนาญการ
๑๒	น.ส.สุปราณี ทองใจ	ครู	ชำนาญการ
๑๓	นายพิทยา สุขแจ่ม	ครู	ชำนาญการ
๑๔	น.ส.ปิยะนุช เพชรมะโนรา	ครู	ชำนาญการ
๑๕	ว่าที่ร.ต.ไกรวุฒิ พุ่มเรียบ	ครู	
๑๖	นายธานี สุวรรณปัญญา	ครู	ชำนาญการ
๑๗	น.ส.ศิริญา จันทร์คณา	ครู	
๑๘	นายสรวิชัย เครือตา	ครู	ชำนาญการ
๑๙	น.ส.นันทิดา นิลบุรี	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๒๐	นายพีรพล สุรจันทร์กุล	ครู	ชำนาญการ
๒๑	ว่าที่ร.ต.ศรัทธาเทพ ปัญญาภาค	ครู	
๒๒	นายสันติกรานต์ ธีระเชียย	ครู	ชำนาญการ
๒๓	นายอนุภัทร พรหมเสน	ครู	ชำนาญการ
๒๔	นางอรุณพรรณ การกล้า	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๒๕	นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์	ครู	ชำนาญการ
๒๖	นายไตรรัตน์ อรัณย์ชญาธ	ครู	ชำนาญการ

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๒๗	นายธีรวัช นิลขลัง	ครู	ชำนาญการ
๒๘	นางวนิดา พลอยมา	ครู	ชำนาญการ
๒๙	น.ส.ณัฐธิดา ทิอุต	ครู	ชำนาญการ
๓๐	นางสำเภา เตียวนุกุลธรรม	ครู	ชำนาญการ
๓๑	นางชลอ พิมพรม	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๓๒	นางนิตยา นวลน้อม	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๓๓	นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์	ครู	ชำนาญการ
๓๔	นางจิราภรณ์ อรัณย์ชญาธ	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๓๕	น.ส.ธัญชนก แก้วพูน	ครู	
๓๖	นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์	ครู	
๓๗	น.ส.สุนันทา รัตนหิรัญวงศ์	ครู	ชำนาญการ
๓๘	นายปริญญา จันทนา	ครู	ชำนาญการ
๓๙	นางสุกัญญา ศิริมา	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๔๐	น.ส.ธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์	ครู	ชำนาญการ
๔๑	นางบุษบา สิงห์ไผ่แก้ว	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางยุพิน ชัยชนะ	ครู	ชำนาญการ
๔๓	น.ส.ดาวรุ่ง แหงมปาน	ครู	ชำนาญการ
๔๔	น.ส.อรณี เขียวไสว	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางบุษยา ขึ้นครอบ	ครู	ชำนาญการพิเศษ
๔๖	นายเจริญ คงโพธิ์	ลูกจ้างประจำ	
๔๗	นางสาวนิตยา โพธิ์สิงห์	เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน	
๔๘	นางสาวกาญจนา นเรศชัยยุทธ	ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	
๔๙	นายพรเทพ ใจมูล	ครูอัตราจ้าง	
๕๐	นางสาวปริศนา อินตะยศ	ครูอัตราจ้าง	
๕๑	นางสาวขวัญณา วีระวงษ์	ครูอัตราจ้าง	
๕๒	นางสาวผกาวัลย์ คำปลิว	ครูอัตราจ้าง	
๕๓	นางสาวกัญญารัตน์ ม่านเขียว	ครูอัตราจ้าง	
๕๔	นายวัชรระ สามวันศรี	ครูอัตราจ้าง	
๕๕	นางสาวกรรณิการ์ ใจซื่อ	ครูอัตราจ้าง	

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๕๖	น.ส.สุกัญญา ปราจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล	
๕๗	นางสาวสมฤทัย ไใหญ่หลวง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	
๕๘	นางสาวชญาดา วงศ์ศิริกุลชัย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน	
๕๙	นางสาวณัชชา ต้วมาก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน	
๖๐	นางเสาร์คำ สั้งห้อย	ลูกจ้างชั่วคราว	
๖๑	นายสมพร ตุ่นภักดี	ลูกจ้างชั่วคราว	
๖๒	นายอภิชาติ ยางงาม	ลูกจ้างชั่วคราว	
๖๓	นางสาวสุภาพร เขียวคง	ลูกจ้างชั่วคราว	

๒. ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ที่	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			
		ดีมาก	ดี	ต้องปรับปรุง	ปัญหา/อุปสรรค
๑	พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	✓			
๒	พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	✓			
๓	ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	✓			
๔	พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้	✓			
๕	ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมการจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	✓			
๖	กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในโรงเรียน	✓			

ที่	หน้าที่และความรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			
		ดีมาก	ดี	ต้องปรับปรุง	ปัญหา/อุปสรรค
๗	จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาในโรงเรียน		✓		
๘	จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน		✓		
๙	พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน	✓			
๑๐	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	✓			

\*\*\*\*\*